

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (มติย่อ)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจตุรงค์ สุขแก้ว ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗) อนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจ้างเหมาบริการนักรักษาโรค และเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณในการจ้างภารโรงอย่างคุ้มค่า โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะต่อไปให้กระทรวงศึกษาธิการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด มาช่วยดูแลความปลอดภัยแทนการเพิ่มกำลังคนซึ่งสืบเนื่องจากการยกเลิกเวรครู เมื่อช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗) เห็นชอบในหลักการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ของโรงเรียนขยายโอกาส สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน/ปีการศึกษา โดยมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในกรณีโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ขอให้คำนวณจำนวนนักเรียนของทั้งโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นขนาดของโรงเรียนในการประมาณการค่าอาหารกลางวัน

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ตามที่ได้ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ**

๓.๑ สรุปมติและการดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้เสนอระเบียบวาระการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ จำนวน ๙ วาระไปแล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

เรื่อง	สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	การดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพัทลุง
๔.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบเพิ่มเติม)	อนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย	ดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา อ้างคำสั่ง สพม.พัทลุง ที่ ๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๔.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) จำนวน ๑ ราย	ดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา อ้างคำสั่ง สพม.พัทลุง ที่ ๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๔.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ คณะ	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔.๔ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้ดำรงตำแหน่งครู	อนุมัติตามเสนอ ดังนี้ ๑. เห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๔ ราย ๒. เห็นชอบให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นตำแหน่งครู จำนวน ๔ ราย ๓. เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือน ค.ศ.๑ ในวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๔ ราย	กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการแจ้งผล มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ในการแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครูเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
๔.๕ การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย	อนุมัติตามเสนอ ดังนี้ ๑. ยกเลิกมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติการใช้	กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งว่างสำหรับบรรจุครูผู้ช่วย

เรื่อง	สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	การดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพัทลุง
	<p>ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ในสถานศึกษาที่ว่างและไม่มีคนครองเพื่อสรรหาบรรจุ และแต่งตั้ง โดยให้ใช้ตำแหน่งในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าว จำนวน ๒ อัตรา เพื่อใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในรอบที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป</p>	<p>จำนวน ๒ อัตรา เพื่อใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในรอบที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>๔.๖ การพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)</p>	<p>เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)</p>	<p>ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) ตามหนังสือ สพม.พัทลุง ที่ ศธ๐๔๓๒๑/๑๐๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๔.๗ การอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	<p>อนุมัติตามเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๒. เห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒ ราย และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลคำขอพร้อมหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	<p>ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒ ราย และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงนามคำสั่ง</p>

เรื่อง	สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	การดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
	<p>๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แจ้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบผลการประเมิน จำนวน ๓ ราย ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	
<p>๔.๘ การอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) กรณีย้าย</p>	<p>อนุมัติตามเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ราย (กรณีย้าย)</p> <p>๒. เห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ราย นางสาวสุกัญญา ศรีสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต (กรณีย้าย) ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลคำขอพร้อมหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	<p>ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (กรณีย้าย) ราย นางสาวสุกัญญา ศรีสว่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงนามคำสั่ง</p>
<p>๔.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๑ ราย และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</p>	<p>ดำเนินการ สุ่มคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ผ่านในระบบ DPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอมิ วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๑ ราย และยื่นคำขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>

เรื่อง	สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	การดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
		และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินของคณะกรรมการ

ที่ประชุม                      รับทราบ

**๓.๒ รายงานการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางสาวริศา คงมี ตำแหน่งครู โรงเรียนพัทลุง สังกัด สพม.พัทลุง

๒) นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนตะพานพิทยาศาสตร์ สังกัด สพม.พัทลุง

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลการพิจารณา **เหมาะสม** ทั้ง ๒ ราย และได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้**ประเมินด้านผลงาน** เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนด**ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา** ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม                      รับทราบ

### ๓.๓ รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัด

#### กระทรวงศึกษาธิการ

๑. อ้างถึง มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เมื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเพิ่มเติม) แล้วเสร็จ นั้น

๒. ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบเพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย โดยผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วรับโอน และดำเนินการออกคำสั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเดิม วิทยฐานะและอัตราเงินเดือนเท่าเดิม

๓. ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาปรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเพิ่มเติม) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๕ ตำแหน่ง

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

##### ระเบียบวาระที่ ๔.๑

เรื่อง ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างในสัดส่วนรับย้ายไปใช้สำหรับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสัดส่วนที่รับย้าย จำนวน ๓ อัตรา ไปใช้สำหรับการคัดเลือกต่อไป

##### ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุมัติตามเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒ เห็นชอบให้ใช้วิชาเอกเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้

ที่	โรงเรียน	เลขที่จ่าย ตรง เงินเดือน	ตำแหน่ง เลขที่	อันดับ	เงินเดือน	ความต้องการ วิชาเอก
๑	โรงเรียนประภัสสรรังสิต	๐๓๕๑๙๔๘	๒๖๐๓๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ชีววิทยา
๒	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง	๐๓๕๒๑๐๐	๒๗๓๓๗	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ภาษาอังกฤษ
๓	โรงเรียนสตรีพัทลุง	๐๓๕๒๓๗๑	๑๒	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	พลศึกษา
๔	โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม	๐๓๕๑๙๕๗	๒๗๓๘๓	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	พลศึกษา
๕	โรงเรียนตะโหมด	๐๓๕๑๘๐๖	๑๐๓๒๙๘	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	สังคมศึกษา
๖	โรงเรียนพัทลุง	๐๓๕๒๘๐๙	๒๖๕๔๕	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ภาษาจีน
๗	โรงเรียนวชิรธรรมสถิต	๐๓๕๒๓๓๑	๑๐๖๕๔๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	คอมพิวเตอร์
๘	โรงเรียนทหารรังสีประจักษ์	๐๓๕๒๖๓๓	๑๐๓๐๐๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	นาฏศิลป์

๓. เห็นชอบการกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
๔. เห็นชอบร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในร่างประกาศรับสมัครฯ ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ข้อความผิดพลาด คลาดเคลื่อนที่มีใช้สาระสำคัญของประกาศ หรือกรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการคัดเลือก
๕. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๖. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครแทนคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด
๗. อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและกำหนดรหัสลำดับที่ของผู้สมัครรายกลุ่มวิชา
๘. อนุมัติเป็นหลักการ กรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดในการดำเนินการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการตามรายละเอียดที่ ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ
๙. เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งจนครบจำนวนตามอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
๑๐. อนุมัติเป็นหลักการเมื่อดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รายงานให้ทราบต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติตามเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เห็นชอบร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในร่างประกาศรับสมัครฯ ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ข้อความผิดพลาด คลาดเคลื่อนที่มีใช้สาระสำคัญของประกาศ หรือกรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการคัดเลือก

๓. เห็นชอบมอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกในคณะต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๔. อนุมัติเป็นหลักการ กรณี ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดในการดำเนินการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและดำเนินการตามรายละเอียด ที่ ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

๕. เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งจนครบจำนวนตามอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ

๖. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.